




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

12 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>วันเด็กแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, มติชน, สยามรัฐ, บ้านเมือง, เนชั่นออนไลน์, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ และมอบของขวัญให้เด็กป่วยที่รักษาตัวที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฯ พร้อมมอบของขวัญวันเด็กด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคยุ่งยากซับซ้อน เช่น ศูนย์โรคหัวใจในเด็ก ดูแลผู้ป่วยลิ้นหัวใจรั่ว และเส้นเลือดหัวใจกลับซ้ายแต่กำเนิด ศูนย์ศัลยกรรมผ่าตัดผ่านกล้อง ซึ่งสามารถผ่าตัดผ่านกล้องช่องอกในทารกแรกเกิดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ศูนย์การดูแลภาวะโภชนาการในเด็กอ้วนและเบาหวาน รวมถึงศูนย์ให้คำปรึกษา Tele consult พัฒนาการเด็กแห่งชาติ ดูแลด้านพัฒนาการเด็กที่ล่าช้า รวมถึงสิทธิประโยชน์การตรวจคัดกรองเด็กและคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ฟรี ตามแนวนโยบายให้เด็กสมบูรณ์ ปลอดภัย ไม่ป่วย โดย สร.จะดูแลอย่างเต็มที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, linetoday)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย ร่วมในกิจกรรม "เด็กไทยรอบรู้ สุขภาพดี ห่างไกล NCDs" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2568 พร้อมด้วย นพ.ปรกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผอ.สำนักส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่กรมอนามัย ร่วมจัดกิจกรรมที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมของ 10 หน่วยงานในกิจกรรม Rally 10 ทศมราชา "รู้จักตัว รู้จักคุณค่า บริหารเวลาได้เหมาะสม" ในส่วนสร.จัด 5 กิจกรรมเน้นให้ความรู้เรื่องโรค NCDs เพื่อสร้างเสริมให้ "เด็กไทย สูงดี สมส่วน ฉลาดแข็งแรง ห่างไกล NCDs"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ แนวหน้า</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ" สปสช. ได้มุ่งเน้นการดูแลและพัฒนาสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพของเด็กและเยาวชนไทยในทุกมิติ โดยในการประชุมบอร์ด สปสช.ในปีที่ผ่านมา ได้เห็นชอบสิทธิประโยชน์การรักษาภาวะมีบุตรยากเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขึ้นของเด็กไทยเกิดใหม่ ตั้งแต่บริการให้คำปรึกษาจนถึงกระตุ้นและรักษาตามแนวเวชปฏิบัติของราชวิทยาลัย สูตินรีแพทย์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและจะประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป สำหรับสิทธิประโยชน์การดูแลเด็กไทย มีดังนี้ 1.ดูแลตั้งแต่ในครรภ์มารดา ได้แก่ บริการฝากครรภ์คุณภาพ (เจาะเลือด ตรวจแกล็บ อัลตราซาวนด์) คัดกรอง ดาวน์ซินโดรมและโลหิตจางธาลัสซีเมีย คัดกรองธาลัสซีเมียและซิฟิลิสในสามีหรือคู่ของหญิงตั้งครรภ์ วัคซีนคอตีบบาดทะยัก ไอกรน ไข้หวัดใหญ่ การให้ ยาเสริมธาตุเหล็ก โพลีไอโอดีน 2.เด็กแรกเกิด-5 ปี ได้แก่ คัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน/ โรคทางพันธุกรรมเมตาบอลิก/ การได้ยินในเด็กแรกเกิด/ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรง, วัคซีนตามกลุ่มวัย บริการแว่นตาเด็ก 3.เด็กโตถึงวัยรุ่น (6-24 ปี) ได้แก่ คัดกรองพัฒนาการเด็ก/ โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก/ ซิฟิลิส, บริการแว่นตาเด็ก, วัคซีนตามกลุ่มวัย วางแผนครอบครัว การตั้งครร์กไม่พึงประสงค์, วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ในนร.หญิงชั้น ป.5, สายด่วนวัยรุ่น/ ท้องไม่พร้อม/ ให้คำปรึกษา HIV</p>	
<p>ระบบการส่งต่อรักษาออนไลน์ MOPHRefer</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage, linetoday, thailandplus, nationtv, thaitabloid, hfocus)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เปิดเผยว่า สร.ได้พัฒนาระบบการส่งต่อรักษาออนไลน์ MOPHRefer และ Imaging Hub ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดิจิทัลปี 2568 เพื่อสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลการบริการรักษาด้วยระบบดิจิทัลมีเป้าหมายสำคัญ คือ ลดภาระประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งลดปัญหาเอกสารด้วยการใช้ใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แทนเอกสารกระดาษ ลดปัญหาความแออัดและการรอคอยที่ รพ. โดยผู้ป่วยสามารถขออนุมัติต่ออายุใบส่งตัวได้ด้วยตนเองทาง "หมอพร้อม" บนโทรศัพท์มือถือ และมีระบบส่งต่อภาพถ่ายทางรังสีช่วยให้แพทย์ทราบข้อมูลและเตรียมการล่วงหน้าได้ไม่ต้องเสียเวลาถ่ายภาพเอกซเรย์ซ้ำ ล่าสุดได้เปิดตัวระบบดังกล่าว ที่เขตสุขภาพที่ 8 จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 10 ม.ค.68 เป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน และเตรียมขยายไปทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีหน่วยบริการเชื่อมต่อระบบ MOPHRefer แล้วกว่า 500 แห่ง มีการออกใบส่งตัวอิเล็กทรอนิกส์แล้วกว่า 35,000 ใบ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการพัฒนาาระบบสุขภาพดิจิทัลและ MOPH Digital Health Platform ภายใต้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และธรรมาภิบาลข้อมูล เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพให้ทั่วถึงทุกพื้นที่อย่างเท่าเทียมและยั่งยืน</p>	
<p>โครงการรักษามะเร็งเคลื่อนที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิ รพ. เปิดโครงการรักษามะเร็งเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ยกย่องการให้บริการของรพ. ทั้ง 21 แห่ง เริ่มที่รพ.ป่ว ให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการที่มีมาตรฐาน ลดความพิการและความสูญเสียจากโรคหลอดเลือดสมอง</p> <p>5G พลิกโฉม 'สาธารณสุขอัจฉริยะ'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, linetoday)</p> <p>- "ทรู คอร์ปอเรชั่น" นำศักยภาพของเครือข่าย 5G มาพลิกโฉมวงการสาธารณสุขไทย ผ่านโครงการรักษามะเร็งเคลื่อนที่ (Mobile Stroke Unit) เพื่อยกระดับการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ขั้นสูงสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลด้วยแนวทาง "สาธารณสุขอัจฉริยะ" โดยร่วมกับโครงการรักษามะเร็งเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันในพื้นที่ รพ. 21 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สธ. กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช มท. ก.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก.ดีอี และสำนักงาน กสทช. โดยมีแผนที่จะนำรถ Mobile Stroke Unit จำนวน 21 คัน กระจายสู่รพ.ทั่วประเทศ ซึ่งเริ่มที่รพ.ป่ว จังหวัดน่าน เป็นแห่งแรก</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>1. สถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. คาดว่าสัปดาห์หน้าฝุ่น PM2.5 จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งในวันที่ 15 ม.ค.นี้ สำหรับมาตรการ Work form Home จะมีมาตรการใหม่เพื่อให้ปฏิบัติง่ายขึ้น ตามความสมัครใจ จะทำให้คนอยู่บ้านมากขึ้น ลดการจราจรติดขัด โดยจะออกมาตรการใหม่ในวันที่ 13 ม.ค.นี้</p> <p>- ที่ จ.ชัยนาท ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบว่าค่าฝุ่น PM2.5 ยังคงเกินค่ามาตรฐานองค์การอนามัยโลก อยู่ในระดับสูงกระทบต่อสุขภาพของประชาชนต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 วันนี้วัดได้สูงสุด 50.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ท้องฟ้ามีหมอกควันปกคลุมโดยทั่วไป สาเหตุหลักมาจากฝุ่นควันจากไฟป่าที่ลอยข้ามจังหวัดมาจากพื้นที่ข้างเคียง การลักลอบเผาในเชิงข้าว การเผาหญ้าวัชพืชและถ่านของชาวบ้าน ทำให้ประชาชนเริ่มมีความกังวลหาซื้อหน้ากากอนามัย เพราะเกรงว่าถ้าสูดเอาฝุ่น PM2.5 เข้าไปจะทำให้เจ็บป่วยรุนแรงในระยะยาว</p> <p>4. โครงการห้องเรียนสู้ฝุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของ กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า กทม.ร่วมกับโครงการห้องเรียนสู้ฝุ่นของ สสส. กรมอนามัย และห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้ดำเนินโครงการสร้างการเรียนรู้สำหรับเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ ต่อภาวะวิกฤตฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพฯ มีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม 32 โรงเรียน และจะขยายความร่วมมือให้ครบ 437 โรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การทำเครื่องวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 405 ชุด จากห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม มอบให้โรงเรียนในสังกัด กทม. ปัจจุบันส่งมอบแล้ว 382 เครื่อง นอกจากนี้ สำนักงานการศึกษาจะปรับปรุงห้องเรียนปลอดฝุ่น (Clean Air Shelter) สำหรับกลุ่มเด็กอนุบาล 1-2 อีกด้วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หมอพื้นบ้าน” ต้องขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, linetoday, mcot, thailandplus)</p> <p>- นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ชี้แจง "หมอพื้นบ้าน" ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย กำหนด 5 คุณสมบัติหลัก จัดทำทะเบียนแล้วกว่า 4.8 หมื่นคน ตรวจสอบผ่านตามเกณฑ์แล้ว 2.8 พันคน แบ่งเป็น 6 สาขาชำนาญ ย้ำการรักษาต้องคำนึงความปลอดภัย ระวังกลุ่มคนแอบอ้างเป็นหมอพื้นบ้าน อาจก่ออันตรายผู้ป่วยเสียโอกาสการรักษา</p>	
<p>อย. เรียกคืนยารักษาเชื้อรา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) , เว็บไซต์ (มติชน, linetoday)</p> <p>- นพ.วิฑิต สฤกษ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อย. ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยา ITRA รุ่นการผลิต 230703 ถึง นพ.สสจ. ผอ.รพ และนายกสภาวิชาชีพ สืบเนื่องจาก อย. ได้รับรายงานผลวิเคราะห์ยาจากกรมวิทย์ฯ พบผิดมาตรฐานในหัวข้อการละลายของตัวยา ตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติในทะเบียนตำรับยา</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ , สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday, thebetter, innnews,)</p> <p>- นายเวทวงศ์ พ่วงทรัพย์ โฆษกกระทรวงดีอี ตรวจสอบข่าวปลอมรายสัปดาห์ ที่ประชาชนให้ความสนใจสูงสุดอันดับที่ 1 เรื่อง "ผลิตภัณฑ์ ช่วยกระตุ้นให้ผมหนา ตกดำภายใน 7 วัน" รองลงมาคือเรื่อง "กินลูกปลาซ่อนสด ช่วยสมานแผลหลังผ่าตัด" พร้อมขอให้ประชาชน อย่าหลงเชื่อข่าวปลอม เลือกรับเลือกซื้อ เลือกแชร์ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์</p>	
<p>จีนพบทุเรียนไทยใช้สารย้อมสี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, thebangkokinsight, sondhitalk, news1live, linetoday,</p> <p>- กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. ทุเรียนที่ส่งออกจากไทยไปยังประเทศจีนผ่านสนามบินหนานหนิง ได้ถูกปฏิเสธการนำเข้า เนื่องจากไม่มีผล lab สี Basic Yellow 2 แนบมากับสินค้า โดย “Basic Yellow 2” เป็นสารประกอบอินทรีย์ เป็นผงสีเหลืองใช้ในกรย้อมผ้า กระดาษ ผนัง และสีทาบ้าน ซึ่ง WHO จัดให้สารนี้เป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2B สำหรับสารดังกล่าวมีใช้ในกลุ่มล้งทุเรียนบางแห่งในจ.ชุมพร ซึ่งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจพบและแจ้งเตือนให้เลิกใช้ แต่ยังมีบางแห่งฝ่าฝืนใช้ จนนำมาสู่การแจ้งเตือนจากทางการจีนผ่านทูตเกษตร และกำหนดห้ามใช้สาร BY2 ชูทุเรียนส่งไปจีน และกำหนดให้ทุเรียนทุกล็อตจากไทยที่ส่งออกไปจีนต้องแนบผลวิเคราะห์ Basic Yellow 2 ต้องไม่พบสารนี้ มีผลทันทีตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.2568</p>	
<p>อากาศหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน,</p> <p>- กรมอุตุนิยมวิทยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน และภาคใต้ตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลง และระวังอันตรายจากอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากอากาศแห้งและลมแรง</p>	
<p>โรคฤดูหนาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>- ข้อมูลจากคลินิกการแพทย์ 5,000 แห่งของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น ยืนยันจำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 317,812 คน เมื่อสัปดาห์สุดท้ายของปี 2567 หรือระหว่างวันที่ 23-29 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ 104,612 คน และถือเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่มีการบันทึกข้อมูลในปี 2542</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ไข้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์ linetoday)</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา ที่ยืนยันพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนก สายพันธุ์ เอช5เอ็น1 (H5N1) รายแรกในปีนี้เป็นชาย อายุ 28 ปี ในเขตจำกาสเลอ จ.กำปงจาม ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชา โดยการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า ผู้เสียชีวิตเลี้ยงไก่ และนำไก่ที่ป่วยมาประกอบอาหาร ขณะที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังตรวจหาแหล่งที่มาของการติดเชื้อครั้งนี้ รวมถึงตรวจสอบผู้ป่วยต้องสงสัยและผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เสียชีวิต เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนกในชุมชน ขณะที่องค์การสุขภาพสัตว์โลก เรียกร้องให้ทุกฝ่ายยกระดับการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกในสัตว์ เพื่อยับยั้งการติดต่อสู่คน</p>	
<p>อหิวาตกโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ อินโฟเคสท์</p> <p>-กระทรวงสาธารณสุขของแองโกลา ประกาศการระบาดของโรคอหิวาตกโรค มีผู้เสียชีวิตแล้ว 12 ราย จากผู้ป่วยอหิวาตกโรครวม 119 ราย โดยพบผู้ป่วยอหิวาตกโรครายใหม่ 24 ราย โดย 20 รายอยู่ในเทศบาลคาคูอาโก ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการระบาด</p>	
<p>สหรัฐ ประกาศภาวะฉุกเฉินสธ.แคลิฟอร์เนีย รับมือผลกระทบไฟป่า.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชน</p> <p>-กระทรวงสุขภาพและบริการมนุษย์ของสหรัฐ (HHS) ได้ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อช่วยจัดการกับผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนจากเหตุไฟป่าในพื้นที่ประสบภัย ขณะที่ประชาชนมีความกังวลกับคุณภาพอากาศแห้งซื้อเครื่องฟอกอากาศจนหมด</p>	